



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 หน้า 28 มูลค่าข่าว 355,080.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

“นิทานของป้าจะมีความแตกต่างจากนิทานทั่วไป ป้าจะใช้วิธีการเล่าแบบ เล่าไป พับไป โดยป้าจะเล่านิทานให้เด็กเห็นภาพ แล้วเขาก็จะจินตนาการตาม และป้าจะให้เด็กได้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติเหมือนเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของนิทาน ผ่านงานพับ ไม่ว่าจะเป็นการพับกระดาษหรือการพับผ้าเช็ดหน้า”

รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ หรือ ป้ากุล ของเด็ก ๆ อดีตอาจารย์ประจำสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งนอกจากบทบาทของการเป็นครูแล้ว ป้ากุล ยังเป็นนักเล่านิทาน นักแต่งนิทาน ที่มีผลงานออกสู่สายตาเด็ก ๆ หลายเล่ม พุดถึง



## สนุกกับนิทาน เล่าไป พับไป

เทคนิคการเล่านิทานของตนเองให้เด็กเกิดความสนุกสนานและจินตนาการควบคู่กันไป ในกิจกรรม “สนุกกับนิทาน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์หนังสือจุฬาฯ และ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

สนุกกับนิทานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายในงานสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้แนวคิด **อ่านสร้างสุข** เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และการใช้นิทานเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อสร้างสายใยความรักความผูกพันในครอบครัว

รศ.กุลวรา กล่าวว่า นิทานเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับเด็กทุกยุคทุกสมัย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสื่อสารที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรนำมาใช้กับเด็ก เพราะนิทานไม่มีพิกษัยเหมือนเครื่องมือสื่อสารด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน อีกทั้งนิทานยังมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ หากเราสื่อสารกับเด็กด้วยนิทาน จะก่อให้เกิดหน้าที่แห่งความสุข

ที่ถูกชักทอเป็นสายสัมพันธ์อันอบอุ่นของครอบครัว เด็กจะซึมซับคุณธรรมความดีงามที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากนิทานผ่านเสียงเล่าของพ่อแม่ ซึ่งนั่นจะเป็นสิ่งที่เขานำติดตัวไป เป็นรากฐานแห่งทัศนคติ เป็นเข็มทิศที่นำไปใช้ในถนนสายการศึกษา และการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต”

งานพับกระดาษ นอกจากจะช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กให้กับเด็กแล้ว ยังสอดแทรกการลอนในวิชาต่าง ๆ ได้อีกด้วย เช่น คณิตศาสตร์ เพราะงานพับ จะทำให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องรูปทรง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม แขนงสมมาตร งาน



พับกระดาษยังช่วยสร้างสมาธิ เพราะต้องมีใจจดจ่อกับการพับ และบางครั้งป่ากูลก็จะแฝงการสอนมารยาทไปด้วย เช่น การเล่านิทานเล่าไป พับไป เกี่ยวกับของจดหมาย ป่ากูลก็จะถามเด็ก ๆ ว่าจดหมายของคนอื่น เราไปเปิดโดยที่เขาไม่อนุญาตได้ไหม จะเห็นได้ว่ากระดาษเพียงแผ่นเดียว ก็สามารถสอนอะไรเด็ก ๆ ได้หลายเรื่องเลยทีเดียว

และนี่ก็คือตัวอย่างของนิทาน “เล่าไป พับไป” นิทานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ ป่ากูล โดยในวันนี้

เด็ก ๆ ได้ฟังนิทานเรื่อง ทำไม ช.ช้าง จมูกยาว และทำไมนกฮูกตาโต กระต่ายหูยาว ซึ่งป่ากูลได้สอนเด็ก ๆ พับช้าง พับกระต่าย และสัตว์ต่าง ๆ อีกหลายตัว อาทิ สุนัขจิ้งจอก แมว ฯลฯ และแน่นอนว่ากิจกรรมนี้ ได้สร้างรอยยิ้มแห่งความสุขให้กับเด็ก ๆ ครู และผู้ปกครองที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน

นอกจากกิจกรรมสนุกกับนิทานแล้ว ภายในงานอ่านสร้างสุข ก็ยังมีกิจกรรมอีกหลากหลาย อาทิ กิจกรรมปันกันอ่าน ที่เด็ก ๆ นำหนังสือนิทานที่บ้านซึ่งยังอยู่ในสภาพดีมาแลกกับของเพื่อน ๆ เพื่อให้ได้มีนิทานเรื่องใหม่ ๆ กลับไปอ่าน, กิจกรรมประกวดเล่านิทานของนักเรียนแต่ละระดับชั้น, กิจกรรมล่อสร้างสรรค์ ปั้นดินลอยน้ำ เป็นต้น.

[teenzone@dailynews.co.th](mailto:teenzone@dailynews.co.th)

